

# Điều Lệ Chương Trình Cho Phép Của Liên Bang Về Đề Xuất cho Các Dự Lượng Đốt Than (CCR)

## Quá Trình

Vào tháng 4 năm 2015, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành một tập hợp các yêu cầu toàn diện về quản lý dự lượng đốt than (CCR) tại các bãi rác và các bãi chứa. CCR bao gồm nhiều dòng chất thải, cụ thể là tro bay, tro đáy, xỉ lò hơi và vật liệu khử lưu huỳnh khí thải được tạo ra từ các cơ sở tiện ích điện đốt than; những dòng chất thải này thường được gọi là tro than. Các quy tắc thiết lập hành động khắc phục, đóng cửa và sau khi đóng cửa, các tiêu chuẩn kỹ thuật, và kiểm tra, giám sát, lưu trữ hồ sơ và các yêu cầu báo cáo.

## Tạo ra các chương trình cho phép CCR của tiểu bang

Quốc hội công nhận vai trò thiết yếu của các tiểu bang trong việc quản lý tro than khi họ thông qua Đạo luật cải thiện cơ sở hạ tầng nước năm 2016 cho quốc gia (WIIN). Đạo luật WIIN, trong số những thay đổi khác, đã trao cho các cơ quan có thẩm quyền vận hành các chương trình cấp phép quản lý tro than thay cho các yêu cầu của liên bang, với điều kiện EPA xác định các yêu cầu của tiểu bang là bảo vệ như các tiêu chuẩn của liên bang. EPA hiện đang làm việc với một số tiểu bang để thiết lập các chương trình cấp phép của riêng họ. EPA đã phê duyệt chương trình tro than của Oklahoma trong năm ngoái và chương trình Georgia đã được phê duyệt trong năm nay.

## EPA Đề xuất điều gì?

Theo yêu cầu của Đạo luật WIIN, EPA hiện đang đề xuất một chương trình cho phép hợp lý, hiệu quả của liên bang để xử lý CCR tại các bãi chứa bề mặt và bãi rác, cũng sẽ bao gồm cả cho phép bằng điện tử.

EPA đã sử dụng những bài học rút ra từ nhiều năm thực hiện các chương trình chất thải nguy hại và cho phép khác để thiết kế một quy trình cho phép CCR liên bang hiệu quả.

## Đề xuất này bao gồm những gì?

Đề xuất này bao gồm các yêu cầu đối với các đơn xin, nội dung và sửa đổi giấy phép CCR liên bang, cũng như các yêu cầu về thủ tục. EPA sẽ triển khai chương trình cấp phép này trực tiếp tại Lãnh Thổ của Người Da Đỏ, cũng như các chương trình Đạo luật phục hồi và bảo tồn tài nguyên (RCRA) khác, và tại các đơn vị CCR ở các bang chưa đệ trình chương trình giấy phép CCR của chính họ để phê duyệt. Việc cấp giấy phép sẽ làm rõ ràng nhiều hơn cho chủ sở hữu và người điều hành các đơn vị về nghĩa vụ của họ vì các đòi hỏi của điều lệ có thể được điều chỉnh theo các điều kiện cụ thể tại đơn vị. Quá trình cấp phép cũng sẽ cho công chúng có cơ hội tham gia.

## Tôi có thể tìm thêm thông tin về Đề Xuất này ở đâu?

Để biết thông tin về điều lệ đề xuất, liên lạc với Stacey Yonce tại số 703-308-8476 hoặc [yonce.stacey@epa.gov](mailto:yonce.stacey@epa.gov).

EPA sẽ tiếp nhận các góp ý của công chúng về đề xuất này trong 60 ngày sau khi điều lệ được xuất bản trong *Đăng ký liên bang* tại [Regulations.gov](http://Regulations.gov).

EPA sẽ tiến hành một buổi điều trần công khai ảo về điều lệ đề xuất. Thông tin bổ sung có sẵn trên [epa.gov/coalash](http://epa.gov/coalash).